

VŨ THƯ Tu bổ, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa

Xác định vai trò quan trọng của di tích lịch sử, văn hóa trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ hiện tại và mai sau, những năm gần đây, huyện Vũ Thư chủ trương công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nhằm bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa.



Đình, chùa Phúc Thắng (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) được tu bổ thường xuyên.

Đình Dũng Thủy, thôn Dũng Thủy Hạ, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) được xây dựng từ năm 1858, là nơi thờ thành hoàng làng Tế Công - Nga Hoàng công chúa và sau này thờ thêm thủ lĩnh nông dân Tú Cao, đều là các vị có công giúp vua dẹp loạn, dẹp giặc cứu nước. Những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đình còn là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, bộ đội. Năm 1993, đình được tu bổ, nâng cấp tổng thể và được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Ông Trần Xuân Tuyền, Bí thư Chi bộ thôn Dũng Thủy Hạ, thành viên Ban Quản lý di tích lịch sử đình Dũng Thủy cho biết: Qua thời gian, công với cơn bão số 1 tháng 7/2016 làm đình bị xuống cấp khá nghiêm trọng, một số chỗ bị sụp mái ngói. Ngay sau đó, UBND huyện Vũ Thư đã hỗ trợ 45 triệu đồng, cùng với huy động sự ủng hộ, đóng góp của bà con dân làng và con em xa quê, tổng kinh phí 66 triệu đồng, tiến hành sửa chữa, tu bổ đình. Mặc dù vậy, hiện nay, một số hạng mục có tình trạng mới một xong, phần mái đình chưa được nâng cấp đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Dũng Nghĩa cho biết: Đình Dũng Thủy không chỉ là đình làng của thôn Dũng Thủy Hạ mà là "nhân chứng sống" cho truyền thống văn hóa, cách mạng lâu đời của người dân Dũng Nghĩa vì thế địa phương



Tục rước sáo trong lễ hội Sáo Đền, xã Song An (Vũ Thư).

rất quan tâm đến việc gìn giữ, tôn tạo di tích này. Năm 2017, xã tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của huyện nguồn kinh phí 45 triệu đồng, tuy chưa nhiều nhưng đây là động lực để địa phương, nhân dân chung tay đóng góp, ủng hộ kinh phí để tu bổ, nâng cấp toàn bộ công trình. Toàn huyện Vũ Thư hiện có 71 di tích lịch sử, văn hóa ở

27/30 xã, thị trấn đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa các cấp, trong đó có 15 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và 56 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Qua khảo sát, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện đều được xây dựng từ hàng chục năm trước, thậm chí một số di tích có niên đại vài trăm năm. Những năm qua, hầu hết các di tích đã được sửa chữa, tu bổ,

tôn tạo, nâng cấp từ một đến nhiều lần, các công trình, hạng mục của các di tích cơ bản đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều di tích có tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Ông Đỗ Ngọc Trung, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vũ Thư cho biết: Những năm qua, huyện tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị của di tích. Huyện đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ về bảo tồn di sản văn hóa cho người làm công tác quản lý, người trông coi, bảo vệ trực tiếp các di tích; thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Di sản văn hóa để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý di tích. Công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích được huyện và các địa phương thực hiện thường xuyên, từ đó có kế hoạch triển khai sớm công tác sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa. Để gỡ bài toán khó nhất trong công tác tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các di tích là nguồn kinh phí đầu tư, huyện phát động các địa phương thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Mặc dù điều kiện của huyện còn khó khăn, nhiều công trình khác cần đầu tư nhưng hàng năm, huyện luôn ưu tiên, dành riêng nguồn kinh phí, cùng với tranh thủ hỗ trợ của tỉnh, mỗi năm từ 1 - 3 tỷ đồng để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo các di tích. Có sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tạo động lực để các địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân, con em quê hương chung tay đầu tư sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các di tích. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền một số xã như Xuân Hòa, Vũ Tiến, Song An... rất quan tâm, nâng đỡ trong việc kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư từ xã hội, nâng cấp di tích lịch sử, văn hóa tại quê hương.

Với sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước và nhân dân, trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 40 di tích lịch sử, văn hóa được đầu tư sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp với tổng nguồn lực đầu tư đạt trên 10 tỷ đồng. Nhiều di tích đã được sửa chữa, tu bổ, nâng cấp như đình Phương Cáp (Hiệp Hòa), đình đến Bồng Điền (Tân Lập), đình Dũng Thủy (Dũng Nghĩa), chùa Hộ Quốc (Việt Thuận), chùa Phương Vũ (Minh Khai)... Riêng năm 2017, huyện tranh thủ các nguồn lực, đầu tư trên 2,8 tỷ đồng đầu tư sửa chữa, tu bổ, nâng cấp 4 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và 13 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh; trong đó, miếu Hai Thôn (Xuân Hòa) được đầu tư 2,1 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo tổng thể trong thời gian tới. Việc sửa chữa, tu bổ, nâng cấp kịp thời đã góp phần tích cực gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

HA PHƯƠNG

Người cao tuổi với THÁI CỰC TRƯỜNG SINH ĐẠO

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp rèn luyện sức khỏe, trong đó Thái cực trường sinh đạo (TCTSD) là một trong những phương pháp rèn luyện sức khỏe được người cao tuổi Thái Bình yêu thích.

TCTSD từng là bài võ gia truyền của dòng họ Nguyễn Cảnh ở làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sau được hậu duệ dòng họ là nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Song Tùng sưu tầm, tổng hợp và phổ biến tới đông đảo quần chúng nhân dân. TCTSD có bản chất là sự kết hợp giữa luyện thiên Trung Quốc và Yoga Ấn Độ. Theo các tài liệu về TCTSD, việc luyện tập môn này giúp rèn luyện phổi, lưu thông máu huyết, tăng dưỡng chất, giúp tránh được các bệnh thừa chất, tăng cường hệ miễn dịch. TCTSD còn giúp người tập giảm nguy cơ mất thăng bằng, té ngã ở người lớn tuổi, tăng phản ứng nhanh ở mọi lứa tuổi. Tập TCTSD trong trạng thái thư giãn, thoải mái về trí não và cơ thể sẽ làm cho trạng thái tinh thần của con người đạt đến điểm tối ưu, giảm stress, cân bằng cảm xúc...

Bắt đầu được phổ biến tại Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, đến năm 1997, TCTSD bắt đầu xuất hiện ở Thái Bình và nhanh chóng trở thành phương pháp luyện tập dưỡng sinh được người cao tuổi trong tỉnh hết sức quan tâm. 2 năm sau, câu lạc bộ TCTSD Thái Bình gia nhập Trung tâm UNESCO TCTSD Việt Nam, trở thành câu lạc bộ trực thuộc của tổ chức này. Dưới sự hướng dẫn, quản lý của Trung tâm UNESCO TCTSD Việt Nam, phong trào luyện tập TCTSD ở Thái Bình ngày càng phát triển rộng khắp. Sau 20 năm phát triển, đến nay, TCTSD đã có mặt ở tất cả 8 huyện, thành phố với sự tham gia của 45.200 hội viên sinh hoạt tại 196 câu lạc bộ. Từ mục đích ban đầu là rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi, hoạt động biểu diễn của các câu lạc bộ TCTSD

ở Thái Bình dần đi vào nề nếp, thường xuyên được mời tham dự nhiều sự kiện của địa phương, của đất nước như ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày Quốc tế người cao tuổi, trong các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương, các dịp đại hội thể dục thể thao... Bên cạnh đó, các câu lạc bộ TCTSD trong tỉnh còn tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hàng năm câu lạc bộ TCTSD Thái Bình tham gia một số chương trình giao lưu TCTSD với các câu lạc bộ tỉnh ngoài. Trải qua chặng đường 2 thập kỷ, đến nay Thái Bình đã trở thành một trong những địa phương có phong trào luyện tập TCTSD mạnh nhất cả nước, đem lại nhiều hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi.

20 năm nay, việc luyện tập TCTSD đã trở thành nếp sinh hoạt thường nhật của bà Tô Thị Thanh Dương. Sáng nào cũng vậy, bà cùng các hội viên câu lạc bộ TCTSD phường Đề Thám, thành phố Thái Bình cũng có mặt tại sân nhà văn hóa luyện tập bài tập 128 nhịp động tác TCTSD. Mặc dù đã 77 tuổi nhưng bà vẫn được tinh thần minh mẫn, tác phong nhanh nhẹn và ít khi đau yếu. Bà tâm sự: Bí quyết giữ gìn sức khỏe của tôi chính là luyện tập TCTSD, việc luyện tập khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy cơ thể khoan khoái, thư giãn. Bà Phạm Thị Phương (70 tuổi), phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cũng là người đã luyện tập TCTSD được 10 năm, với bà, việc luyện tập TCTSD ngoài rèn luyện sức khỏe còn là cơ hội để người cao tuổi rèn luyện trí lực. Bà chia sẻ: Qua việc luyện tập TCTSD, những người cao tuổi như chúng tôi còn có cơ hội gặp gỡ nhau, hoạt động biểu diễn thì không có gì vui bằng có người

chia sẻ, trao đổi, thậm chí còn được bình luận, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, của thế giới, điều này giúp chúng tôi không bị thụ động với xã hội, tránh được bệnh trầm cảm ở tuổi già.

Có dịp về giao lưu cùng câu lạc bộ TCTSD Thái Bình, ông Nguyễn Thế Nam, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ TCTSD Nam Định đánh giá: Thái Bình là địa phương có phong trào luyện tập TCTSD rất mạnh, điều đó được thể hiện bằng số lượng hội viên, câu lạc bộ phát triển nhanh suốt 20 năm qua. Cơ sở vật chất ở đây được đầu tư khá đầy đủ, có trụ sở, văn phòng đại diện... Đây là những điều kiện thuận lợi để Thái Bình phát triển phong trào.

Ông Vũ Xuân Chiêm, Trưởng ban đại diện Trung tâm UNESCO TCTSD Việt Nam tại Thái Bình cho biết: Nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, phong trào luyện tập TCTSD phát triển ngày càng rộng rãi, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người cao tuổi. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc luyện tập TCTSD tới đông đảo quần chúng nhân dân, tiếp tục mời các giảng viên Trung tâm UNESCO TCTSD Việt Nam về giảng dạy.

Từ việc phát triển phong trào luyện tập TCTSD, câu lạc bộ TCTSD Thái Bình mong muốn gây dựng được thói quen luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng, nâng cao ý thức cho người dân về việc giữ gìn sức khỏe, cùng nhân dân cả nước hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

THẢO TIẾN



Bài đồng diễn Thái cực trường sinh đạo 128 nhịp do hội viên câu lạc bộ Thái cực trường sinh đạo Thái Bình biểu diễn.

Để công đoàn hoạt động hiệu quả

Chuẩn bị cho đại hội công đoàn các huyện, thành phố tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh diễn ra vào đầu năm 2018, thời gian qua, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Đến nay, nhiều huyện, thành phố số công đoàn cơ sở tổ chức đại hội đạt tỷ lệ cao, qua đó giúp tổ chức công đoàn sớm ổn định và hoạt động hiệu quả.

Với 260 công đoàn cơ sở, Thái Thụy là huyện có số công đoàn cơ sở nhiều nhất tỉnh. Xác định khối lượng công việc lớn trong khi Liên đoàn Lao động huyện chỉ có 4 cán bộ, vì vậy, để tổ chức công đoàn cơ sở sớm ổn định và hoạt động hiệu quả, công tác tổ chức đại hội được Liên đoàn Lao động huyện rất chú trọng. Ngay từ đầu năm, song song với việc xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu từng

cán bộ theo dõi các công đoàn cơ sở có trách nhiệm đôn đốc, sắp xếp lịch để tổ chức đại hội, chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức kiểm tra, duyệt chương trình đại hội, lựa chọn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm. Ông Nguyễn Hữu Khuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chia sẻ: Với số lượng công đoàn cơ sở đông, từ đầu tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành tổ chức đại hội điểm tại Công đoàn

xã Thụy Bình. Sau đại hội điểm, chúng tôi tổ chức họp rút kinh nghiệm tới tất cả các công đoàn cơ sở và hướng dẫn cụ thể các nội dung trong quá trình tổ chức đại hội. Ngoài ra, trong quá trình duyệt chương trình đại hội, công đoàn cơ sở nào có những khó khăn, vướng mắc đều được kể để tháo gỡ. Đến nay, trong tổng số 260 công đoàn cơ sở đã đồng, từ đầu tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành tổ chức đại hội điểm tại Công đoàn

thành tổ chức đại hội công đoàn cơ sở để chuẩn bị cho đại hội công đoàn ngành và công đoàn huyện.

Với Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, tuy số công đoàn cơ sở ít hơn so với một số huyện khác nhưng đây lại là huyện có số đoàn viên công đoàn đông nhất tỉnh với hơn 11.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 192 công đoàn cơ sở, trong đó 116 công đoàn cơ sở khởi trường học. Bà Tăng Thị Hiệp, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động huyện chia sẻ: Trước đây Liên đoàn Lao động huyện chỉ có gần 80 công đoàn cơ sở. Từ khi giải thể công đoàn giáo dục huyện và chuyển các công đoàn cơ sở trường học và công đoàn cơ sở quan Phòng Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện thì số công đoàn cơ sở tăng cao. Trước thực tế này, chúng tôi phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện sắp xếp lịch xuống kiểm tra, hướng dẫn các công đoàn cơ sở, trong đó tập trung vào công đoàn khởi trường học. Đến ngày 10/9, trong tổng số 192 công đoàn cơ sở đã có 133

công đoàn cơ sở. Ngoài Thái Thụy và Quỳnh Phụ, các huyện, thành phố cũng đang tích cực tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, phần đông hoàn thành trong tháng 11, vượt kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Theo

thống kê, đến nay huyện Vũ Bình có 71/167, thành phố Thái Bình có 58/169, huyện Kiến Xương có 45/194 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội.

Để các công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, đối với các công đoàn đã tổ chức đại hội, liên đoàn lao động các huyện, thành phố chỉ đạo ban chấp hành các công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn tới đoàn viên, người lao động trong đơn vị; tham gia tích cực vào việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đối với các công đoàn cơ sở chưa tổ chức đại hội cần bố trí thời gian hợp lý, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, nội dung, chương trình đại hội.



Công nhân Công ty TNHH May Tân Phong, xã Thụy Hồng (Thái Thụy) tích cực lao động sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG